

Từ câu chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy và chi tiết nội tâm trong lịch sử, để nhìn vào sự phát triển và dòng xây Việt Nam hôm nay, giữ gìn nội tâm, mài sắc mũi tên và cảnh giác với những Trọng Thủy hiện đại. **Bài học lịch sử**

Lịch sử là một phần không thể thiếu của cuộc sống và khi nó cho ta những bài học thấm thía về những thất bại trong quá khứ những đau thương nó cũng an ủi, khích lệ những viên ngọc quý và những cống hiến cho ta bước tiếp. Mỗi lúc bại rồi khi phải đứng trước những hiểm họa thì khi cần nghỉ ngơi và tạm dừng lại để suy nghĩ thì có lẽ một phần không thể thiếu của chúng ta là đem mình vào quá khứ sâu thẳm của gia đình nòi để nhìn những cái đẹp và những ngu ngốc ngu ngốc và ý chí bất khuất, dẻo dai của một dân tộc có sau hàng ngàn năm lịch sử rồi tái sinh những công cuộc mới.



**Hình ảnh An Dương Vương và Mỵ Châu được tái hiện trong kịch. Ảnh: Tuấn Trí**

Khi dẫu còn xa xăm phần trăm hành động của công ty Vedan âm thầm cho lập đất một hồ thủy lợi ngay khi được cấp phép đầu tư để thắp sáng cho những người dân qua, bước dòng sông Thanh và là nguồn sống của hàng vạn dân chài thì có lẽ những người trong chúng ta đã liên tưởng ngay tới câu chuyện lịch sử bi ai về Mỵ Châu - Trọng Thủy và chi tiết mà thần Kim Quy đã ban tặng.

Truyện kể rằng Thục Phán An Dương Vương được thần Kim Quy giúp đỡ, sau rồi nhờ công đã xây nên thành Cổ Loa kiên cố vòng trong, vòng ngoài với quân đội hùng mạnh tráng kiện, trong một thời gian dài đã đẩy lui hàng vạn quân ngoại xâm tinh nhuệ của các nhà Tần Hán Triệu Đà, nhưng sau đó lại bị những thói chướng, khinh địch, sự tự mãn từ từ say sưa. Triệu Đà bèn dùng kế thông gia, xin cưới hòa và phái con trai là Trọng Thủy sang cưới hôn với Mỵ Châu là con gái An Dương Vương với gian kế là vô hiệu hóa vũ khí thần.

An Dương Vương đã trúng kế Triệu Đà mặc dù các tướng thần như Cao Lỗ đã hết lòng can ngăn. Trọng Thủy là người tình yêu chân thành và hiền hòa của Mỵ Châu nên đã đem đến cái chết của thần Kim Quy nên cái luyến tiếc - một kết cục của khí thiêng minh cho phép bước một phát

## Giữ gìn "nội tâm" đất Việt

T&#225;c Gi&#7843;: TS. Phạm Gia Minh

Th&#7913; B&#7843;y, 11 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2012 17:30

---

đồng thời hàng trăm mũi tên.

Khi đã có nội ứng, bên ngoài Triều u Đà trở mặt mang quân vây đánh Cổ Loa, bên trong Triều Thục phá hàng nội ứng, đưa quân của An Đông ng Vĩ ứng đưa binh và kết cục lịch sử bị thất bại sau đó chức ai trong chúng ta cũng đã thu phục lòng...

### Bài học lòng tin

Thời gian ngày nay không thiếu những Triều u Đà, Triều Thục, những hình thức tinh vi, thâm độc và có trí thức hơn. Điểu đó buộc Việt Nam phải cảnh giác, tinh tấn hơn và ý thức sâu sắc hơn về việc giữ gìn nội tâm - lòng yêu nước của mình.

Nếu so sánh và liên tưởng tới cuộc sống hiện đại của thế kỷ XXI thì vũ khí nội tâm chính là lòng yêu nước của dân tộc Việt.

Cái làm tốt nhất của Kim Quy đó là Lòng Tin của quần chúng vào những người lãnh đạo, có vai trò nhất là người ngu cho mọi sự đồng thuận trong xã hội theo tinh thần của những "hội nghị Diên Hồng", những sĩ trên đời có một lòng "hòa nước sông chén rượu ngọt ngào..." giúp nhà Triều lãnh đạo toàn dân 3 lần đánh thắng quân Nguyên - Mông lúc đó đang cực thịnh, bá chủ lục địa Á - Âu, hay "đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết; thành công, thành công, đi thành công" của hai cuộc kháng chiến giữ gìn phóng dân tộc gần đây.

Những mũi tên sắc bén vun vút bay đi trúng mục tiêu chính là những lĩnh vực mà chúng ta đang phấn đấu nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa như: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, báo chí tài nguyên, môi trường, y tế v.v...

